

กิจกรรม

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑



เมื่อวันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเขื่อนบางลางได้จัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้เชิญชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลเขื่อนบางลางและยังมีการประกวดอาซูรอขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนในชุมชนในเขตตำบลเขื่อนบางลาง โดยมีนายมะยูไซ๊ะ อาลี มามะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ประชาคมก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง มีนางสาวอัลลดา เจ๊ะเตะ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง และเจ้าหน้าที่จากนิคมฯ โดยมีผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน หมู่ที่ ๒, ๔, ๕ ประชาคมเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



ร่วมกิจกรรม

ร่วมปล่อยพันธ์ปลา ณ บ้านสันติ๑



เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายมะยูโซ๊ะ อาลีมามะ นายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง พนักงานเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ส่วนราชการอื่นๆ และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมโครงการมีส่วนของชุมชนประมงต้นแบบปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หมู่ที่ 2 บ้านสันติ๑ ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ร่วมโครงการเยี่ยมเยือนพี่ เชื่อนน้อง



เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเขื่อนบางลางได้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมเยือนพี่ - เชื่อนน้อง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมโครงการอำเภอน่าอยู่ อำเภอคุณธรรม



เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ส่วนราชการอื่น ๆ พื้นที่ ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอน่าอยู่ อำเภอคุณธรรม (เราทำความดี ด้วยหัวใจ) ณ หมู่ที่ ๖ มัสยิดบ้านดาแลแป ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตาเป็นประธานในพิธีเปิด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การชำระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ยื่นแบบชำระภาษี	➡	ตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ภาษีป้าย	ยื่นแบบชำระภาษี	➡	ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑
ภาษีบำรุงท้องที่	ยื่นแบบชำระภาษี	➡	ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ โปรดนำสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระภาษี



เกร็ดความรู้

ดอกอัญชัน

อัญชัน (ภาษาอังกฤษ: Butterfly pea หรือ Blue pea ชื่อวิทยาศาสตร์: Clitoria ternatea L.) สมุนไพรที่ดีอีกอย่างที่จะนำมาแนะนำ ให้ท่านที่ชอบรักสวยรักงาม นอกจากนี้ยังช่วยบำรุงร่างกายอีกด้วย **ดอกอัญชัน**นั้น หลายคนหลายท่านคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดี จะเป็นเขาปลูกตามรั้วบ้าน ลักษณะเป็นเครือเลื้อย เป็นสมุนไพร ที่ทำได้ง่าย สามารถใช้บำรุงร่างกายรักษาโรคได้หลายชนิดอีกด้วย ดอกอัญชันยังมีสรรพคุณประโยชน์มากมาย ลองมาดูกันเลยครับ

ดอกอัญชันเป็นอย่างไร

ดอกอัญชันมีลักษณะ เป็นไม้เลื้อย ที่มีใบขนาดเล็ก โดยใบจะเป็นใบประกอบเป็นดอกอัญชัน มีสีน้ำเงินเข้ม บางดอกมีสีน้ำเงินอมม่วง ในดอกแบ่งออกเป็น ๕ กลีบ มีผลเป็นฝัก กลีบนอกจะมีสีเขียว ลักษณะฝักยาวขนาด ๕-๑๐ ซม. ทางภาคเหนือ จะเรียกดอกอัญชันว่า เอื้องชัน

สรรพคุณและประโยชน์ของดอกอัญชัน

รากดอกอัญชัน

ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ เป็นยาระบาย ทำให้ฟันแข็งแรง ด้วยการใช้รากมาถูที่ฟัน บำรุงสายตา โดยการใช้รากมาถูกับน้ำฝน แล้วนำมาหยอดที่ตา และหู

ใบของดอกอัญชันช่วยบำรุงสายตา แก้อาการตาแฉะ ขับปัสสาวะ

ดอกอัญชัน

ทำให้ร่างกายแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย สารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่ ช่วยบำรุงร่างกาย บำรุงสมอง ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ง สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด ในคนที่ เป็นโรคเบาหวาน ช่วยขับสารพิษของเสีย ออกจากร่างกาย แก้อาการพุงอืด

สีดอกอัญชัน

สามารถนำไปผสมขนม ให้มีสีสันที่สวยงาม และสามารถนำดอกสดมารับประทาน กับน้ำพริกได้ นำมาต้มเป็นสมุนไพร ต้มกิน เป็นยาก็ได้ ดอกอัญชัน เป็นดอกไม้ที่มีสีสวยงาม สามารถนำไปปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ตามรั้วของบ้าน สามารถใช้บำรุงเส้นผม ทำให้เส้นผมดกดำเงางามอีกด้วย แก้อาการผมร่วงได้เป็นอย่างดี

ดอกอัญชันทาผิวทำให้ผิวดกดำ

ใช้ดอกอัญชัน ประมาณ ๖ ดอกและน้ำสะอาด ๑ ซอนโต๊ะ

นำดอกอัญชันมาช้เอน้ำ ตอนที่ยังเอน้ำอยู่นั้น ให้เติมน้ำลงไป ๑ ซอนโต๊ะทำให้ได้น้ำดอกอัญชันง่ายขึ้น แล้วนำน้ำดอกอัญชันมาทาบริเวณผิวทั้งหมด ให้ทาทิ้งไว้อย่างน้อย ๓ ชั่วโมง แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ให้ทาแบบนี้ทุกวัน ก็จะทำให้ผิวหน้าดกดำขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ สำหรับท่านไม่มากนักน้อยน่ะครับ สำหรับท่านที่รักสวยรักงาม โดยที่ไม่ต้องไปหาเครื่องสำอางที่ไหน ราคาแพง ถ้าใช้สมุนไพรดอกอัญชัน จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปมาก ลดความเสี่ยงจากสารพิษ ความจริงเครื่องสำอางที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ ก็สกัดมาจากสมุนไพรไทยเรานี้แหละครับ เพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเอง เมื่อได้รู้อย่างนี้แล้ว ลองนำไปใช้ดูนะครับ

อ้างอิง : www.เกร็ดความรู้.com/สรรพคุณดอกอัญชัน